



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 37/2547

วันที่ 10 พฤษภาคม 2547

การสัมมนาและพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

เช้าวันนี้ (10 พฤษภาคม 2547) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของกระทรวงการคลัง

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งได้มีพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นการประกาศการเริ่มต้นของการรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ

ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรพัฒนาชุมชน และสถาบันการเงินเอกชน ซึ่งต่างก็เป็นผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งสิ้น

ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขจัดความยากจนให้หมดไป ขณะนี้ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว สำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนประสานกับสถาบันการเงินของรัฐ อันประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน มีกระบวนการแก้ไขปัญหาให้กับคนยากจนอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ในส่วนของสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น ในระยะต้นนี้ ได้มีการวางแผนการรับโอนหนี้ นอกกรอบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ และได้จัดตั้งศูนย์พี่เลี้ยงของแต่ละธนาคารขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งได้เตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในคณะเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้คนยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนไว้เรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็น Call Center เพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง และมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

การให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหนี้ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้วย

หลังจากการสัมมนาและเปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในวันนี้แล้ว กระทรวงการคลังจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ในขณะเดียวกันสตง. จังหวัดและอำเภอ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่จะดำเนินการจัดตั้งคณะผู้เจรจาหนี้ จำนวนประมาณ 4,000 คณะทั่วประเทศ โดยมีองค์ประกอบคือ นายอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา สรรพากร พัฒนาการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถาบันการเงิน ตำรวจ และตัวแทนกรรมการชุมชน ทั้งนี้ องค์ประกอบอาจปรับเปลี่ยนหรือลดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนให้สำเร็จลุล่วงภายในปี 2547 ต่อไป
